

Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN

VỀ VIỆC LẬP HỘI

Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN Ý KIẾN

Trong cuộc họp mặt ngoài trời tại Bắc Cali ngày 21.6.92, việc lập hội được đưa ra bàn với một số anh em.

Những người muốn lập hội thì cho rằng chính cái nhóm AHCC hiện nay cũng đã là một cái hội rồi. Sao không hợp thức hóa nó trên mặt pháp lý cho rồi, việc chi mà e ngại. Tại sao đã hoạt động như một cái hội mà lại sợ gọi tên là "hội"? Sao không làm cho sinh hoạt thêm tung bùng, rộng rãi, xôm tụ hơn? Sao cứ ì ì mãi? Để như thế này, mai một các cụ già theo Phật, Chúa về trời hết, thì ai tiếp nối, uống lắm!

Những người không muốn lập hội thì cho rằng căn bản của nhóm AHCC là *tình cảm* giữa những người đã, đang và sẽ làm trong ngành Công Chánh, không kể tính cách chuyên môn. Chất keo hàn gắn là *tình cảm* chứ không phải là một lý tưởng, quyền lợi hay nghiên cứu khoa học kỹ thuật hay cái gì khác. Ai muốn hoạt động chuyên nghiệp thì hãy tìm đến những hội chuyên nghiệp sẵn có. Thấy gương của các hội đoàn khác mà ón. Có hội chỉ có ba ngoe, hội năm ngoe. Nhóm AHCC hiện tại tự nhiên, phóng khoáng, dễ dãi, anh em cảm thấy dễ chịu hơn. Vậy mà so với các hội đoàn có chính danh, thì sinh hoạt của nhóm AHCC có phần trội hơn, lâu bền hơn, đông đảo hơn, thân thiết hơn. Vậy thì đổi thành hội làm chi cho anh em ngại, rút lui. Lập hội thì dễ, duy trì hội thì khó. Lập hội chỉ làm cho nhóm AHCC có nguy cơ chết sớm, rã sớm hơn là để tự nhiên như hiện tại. Nếu sợ mai sau không có thế hệ khác nối tiếp, mà nhóm AHCC này mất đi, thì phải hiểu rằng sinh tử là lẽ thường. Đừng mong "thọ

dữ thiên tề". Sẽ có những nhóm khác hay hơn, đẹp hơn ra đời. Đó là luật tự nhiên, đừng lo chuyện trời sập.

Theo thiên kiến của tôi, thì lập hội tốt, với điều kiện phải có ít nhất năm bảy anh em, già trẻ chi cũng được, thật hăng hái, chịu khó bỏ thì giờ, tâm trí ra mà quây. Quây mãi thì nó nổi. Ngoài hăng hái ra thì còn cần phải có kiên nhẫn với thời gian nữa.

Đồng thời, không lập hội thì cũng tốt. Vì nhóm AHCC chúng ta hiện tại tương đối là chấp nhận được, tạm đủ. Đòi hỏi nhiều hơn sẽ hu sụ. Lập hội, nhiều anh em e ngại rút lui, mất cái tình, uống lắm. Ngoài ra, theo tôi thấy, thì đa số những người *từng thường xuyên đóng góp tích cực nhất* cho nhóm AHCC, đã từng có kinh nghiệm đơn thương độc mã gánh vác LT, đã từng ra rả kêu gọi, điện thoại xin anh em viết bài, đã từng gửi thư mời anh em họp mặt, năn nỉ mời mọc, thì đều có ý *không muốn* lập thành hội.

Lập hội cũng tốt, không lập hội cũng tốt, tôi có cái thái độ đi chân hai hàng chữ bát, vì thấy bên nào cũng có cái đúng của họ. Việc gì phải quan trọng hóa việc không đáng. Không ai bắt buộc phải trắng hẳn, hoặc đen hẳn. Không bắt buộc phải hoặc có, hoặc không. Đó là cái thế trung dung. Những kẻ tích cực quá thường hay làm khổ người khác.

NGUYỄN THIỆP, CA